



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรรมการสิทธิฯ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้



นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19



สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ (โอไมครอน : Omicron) ที่พบว่า เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าสู่ระบบร่างกายมนุษย์ได้ง่ายขึ้น และมีแนวโน้มที่จะต้านประสิทธิภาพของวัคซีน โดยคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน มีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้จากโควิดสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว ซึ่งจากการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า ในการฉีดวัคซีนที่ได้กำหนดคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ต้องเว้นระยะห่างในการฉีดเข็ม ๓ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นั้น เห็นว่าควรให้เปลี่ยนแนวทางใหม่ คือ ให้ปรับลดระยะเวลาในการฉีดวัคซีนเข็ม ๓ เป็นระยะเวลา ๔ - ๖ เดือน เพื่อให้

ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้มีการติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 สายพันธุ์ใหม่ (โอไมครอน : Omicron) อย่างใกล้ชิดต่อไป

การลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน และการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ - วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งจากการหารือดังกล่าว พบว่า

๑. การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำทารุณและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดีขึ้นตามลำดับ

๒. มีการจัดตั้งศูนย์ซักถาม โดยมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลและซักถามผู้ต้องสงสัย โดยการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ซักถามสร้างความเข้าใจ และความเป็นมิตรด้วยการจัดตั้งชุดเสริมสร้างความเข้าใจ โดยให้บุคคลที่เป็นไทยมุสลิมเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิด พูดคุยและสร้างความเป็นมิตรให้กับผู้ต้องสงสัย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจและรับทราบถึงข้อเท็จจริงประมาณ ๔ - ๕ วัน ผู้ต้องสงสัยจึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติและบอกความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านความมั่นคง ทั้งนี้ เห็นว่าควรปรับเปลี่ยนศูนย์ซักถามให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้



๓. ประเด็นปัญหาเรื่องสถิติร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการซ้อมทรมานผู้ต้องสงสัย พบว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เห็นว่าควรมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงกัน ก่อนที่แต่ละหน่วยงานจะนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

นอกจากนี้ ยังพบว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปัญหาเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรที่ยังคงมีผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรจำนวนมากถึง ๘,๐๐๐ คน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเห็นว่าการสมควรจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ พิจารณาในรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

การลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีความทุกข์ร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เรียกเก็บค่าเช่าในอัตราสูง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานีรถไฟช่องแคและตลาดตำบลช่องแค อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีความทุกข์ร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราสูง จากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับยกระดับสถานีรถไฟจากระดับ ๓ ขึ้นเป็นระดับ ๒ และมีการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีระงับการต่อสัญญาเช่า พร้อมกับฟ้องขับไล่และให้ชำระหนี้ค่าเช่าที่ค้างชำระรายละเอียดหลายหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ทั้งนี้ เห็นควรให้คณะกรรมการติดตามความคืบหน้าในการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ปรับลดระดับสถานีรถไฟช่องแคกลับมาเป็นสถานีชั้น ๓ เช่นเดิม และปรับลดค่าเช่า รวมทั้งการเสนอขอความเห็นชอบให้ชาวบ้านที่ค้างค่าเช่าได้ผ่อนชำระหนี้ค่าเช่าที่ค้างเป็นระยะเวลาที่เป็นธรรม และเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย

